

Ascensia Diabetes Care ตอกย้ำความสำคัญของ ครอบครัวผู้ป่วย เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้



เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน Ascensia Diabetes Care บริษัทระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านการจัดการโรคเบาหวาน ได้จัดแคมเปญเพื่อเชิดชูบทบาทความสำคัญของครอบครัวที่มีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยได้เผยแพร่ผลงานภาพวาดดิจิทัล 38 ชิ้นผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานในการจัดการกับโรค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำบทบาทสำคัญของครอบครัวในการค้นพบ ป้องกัน และจัดการกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นการตอกย้ำธีมอย่างเป็นทางการของวันเบาหวานโลกประจำปีนี้

(โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg)

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ได้เลือก “ครอบครัวและโรคเบาหวาน” เป็นธีมของวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของโรคเบาหวานที่มีต่อครอบครัว พร้อมส่งเสริมบทบาทสำคัญของครอบครัวในการจัดการ ดูแล ป้องกัน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคนี้

เพื่อสนับสนุน IDF ในการตอกย้ำบทบาทสำคัญของครอบครัวในการจัดการกับโรคเบาหวาน Ascensia Diabetes Care ได้ขอให้ผู้คนทั่วโลกส่งภาพครอบครัวพร้อมแบ่งปันเรื่องราวการสนับสนุนคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จากนั้นศิลปินมืออาชีพได้วาดภาพดิจิทัลบนภาพถ่ายต้นฉบับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ

ภาพเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่แล้วผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมของ Ascensia Diabetes Care เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับวันเบาหวานโลกประจำปี 2561 สำหรับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแคมเปญนี้มาจาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยแต่ละครอบครัวต่างมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการสนับสนุนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน การให้กำลังใจ ไปจนถึงการกระตุ้นให้ผู้ป่วยกินอาหารสุขภาพและออกกำลังกาย สามารถดูแกลเลอรีภาพดิจิทัลทั้งหมดได้ที่ <http://www.ascensia.com/wdd2018/>

คุณไมเคิล คลอส ประธานและซีอีโอของ Ascensia Diabetes Care กล่าวว่า “การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรา รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนธีมของวันเบาหวานโลกปีนี้ ซึ่งเน้นย้ำบทบาทสำคัญของครอบครัวในการค้นพบ ป้องกัน และจัดการกับโรคเบาหวาน ในฐานะบริษัทที่ทุ่มเทความสนใจ

ทั้งหมดให้กับโรคเบาหวาน เราเชื่อว่าจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นย้ำความสำคัญของครอบครัวและความเข้มแข็งในการรับมือกับความท้าทายทุกวัน”

เขากล่าวเสริมว่า “เรื่องราวที่ส่งเข้ามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ครอบครัวมีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกระดับอาการ ครอบครัวช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น ช่วยผู้ป่วยจัดการกับโรคในชีวิตประจำวัน และทำให้โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อชีวิตน้อยที่สุด สมาชิกในครอบครัวคอยยินดีกับผู้ป่วยเมื่ออาการดีขึ้น และคอยให้กำลังใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราหวังว่าภาพวาดดิจิทัลของครอบครัวเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงโรคเบาหวานในวันเบาหวานโลกปีนี้”

หากท่านต้องการเช็ดเชืบทบาทของครอบครัวในการจัดการโรคเบาหวานและสนับสนุนวันเบาหวานโลก กรุณาติดต่อไลค์ แชร์ หรือคอมเมนต์เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในแคมเปญของเราผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมของ Ascensia Diabetes Care

ที่มา: Ascensia Diabetes Care